



## NEWSLETTER

Issue No.15, December 2010

TOGETHER... WE MADE IT HAPPEN

# NHẬT KÝ CỘNG TÁC VIÊN SAVICE TỪ CÁC CHUYẾN ĐI PHÁT HỌC BỔNG NĂM 2010

**Ngày 6/9/2010**

...Nhưng đặc biệt nhất là chặng đường cả hai ngày qua được đồng hành cùng anh Quyền, CTV Savice ở Hà Nội và bác Quý, bố của Quyền, trải khắp 6 tỉnh phía bắc, với tổng cộng gần 1,200km, mỗi ngày chạy hơn 600km, từ 5 giờ sáng đến hơn 10 giờ khuya... đến giờ này, mình cũng không thể hiểu sao tại mình có thể đi nhanh và nhiều như vậy với điều kiện đường sá của Việt nam. Thực sự khâm phục tài lái xe của bác Quý. Nhiều lần thấy bác rất mệt, mình đòi lái thay, nhưng bác vẫn không cho, và luôn một câu nói thân thương kiểu miền Bắc:

"Không sao đâu Bác, em nghỉ một lát, là đi ngay được mà! Bác không lái được, đường miền Bắc, chúng nó chạy kinh lắm! Bác lái không quen đâu..." và thế là bác Quý giúp đưa anh em cộng tác viên SAVICE đi suốt hai ngày dài... mà không nhận bất kỳ một đồng nào, dù tiền xăng xe và thậm chí đòi trả cả tiền ăn trưa cho cả nhóm... SAVICE không thể đi xa được nếu không có những CTV như Quyền và Bố Quý của em!

**Ngày 7/9/2010**

....Chiều nay, phải bỏ xe hơi đi tắt bằng xe honda từ Nam Định qua Thái Bình, để kịp giờ đến các điểm hẹn, chúng tôi được chở bằng xe honda len lỏi qua các đồng ruộng miền Trung du Bắc bộ; sau đó, được leo lên chiếc phà có lẽ sản xuất từ năm 1960, thời miền Bắc đang say sưa tiến lên chủ nghĩa xã hội... Trong khi bác Quý phải vật vả chạy xe hơi bằng qua còn đường đang sửa với đầy đá to bằng trái banh... thì mấy anh em CTV được thưởng thức ánh nắng trời dịu mát và làn gió nhẹ của buổi chiều đầu mùa Thu với một cảm giác lâng lâng khó tả vì được đón buổi chiều Thu đầu tiên của miền Bắc... Có lẽ đó là phần thưởng thiên nhiên dành cho chúng ta hay sao... vì chỉ đêm thứ Bảy hôm trước, khi đáp máy bay xuống Nội Bài, cái nóng nực gay gắt mùa hè của Hà Nội vẫn còn!



**CTV Bảo Quốc và Ngọc Quyền**



## NHẬT KÝ CTV SAVICE phụ trách miền Trung và Cao Nguyên



**Gặp gỡ và trao học bổng cho các em học sinh nghèo, học giỏi ở Thái Bình.**



**Cộng tác viên SAVICE trao học bổng tận tay các em học sinh ở Nam Định**



**Vì xa xôi cách trở, CTV đến được Vĩnh Phúc, và học phát HB cho các em ở trường học lúc 9 giờ đêm...**

**Chúa Nhật 23.8.2010:** 9 giờ tối lên Điện Bàn đón xe đi Tây Nguyên. Bồn chồn lo nghĩ không biết mấy anh em cộng tác viên từ Sài Gòn có đúng hẹn lại lên không? Chưa biết tối nay sẽ nghĩ ở đâu?

**Thứ Hai 24.8.2010:** 6 giờ sáng bước xuống xe, ngỡ ngàng vì Pleiku khác hẳn những gì 42 năm trước mình đã đến. Rộng lớn hơn, bao la hơn, đâu còn như câu ca "đi dầm phứt đã về chốn cũ" như mình đã âm thầm ca hát suốt đoạn đường đi.

**Thứ Ba 25.8.2010:** Quốc đã đến Pleiku chiều qua, hỏi thì biết chuyến bay cũng không nhẹ nhàng êm thắm. Như vậy cả hai Anh Em, người bị nhồi nhét vất vả dưới đất, và người bay lao đao trên trời, vì trận mưa bão đầu mùa của miền Trung Cao Nguyên.

Cả nhóm, thêm hai soeur St. Paul Pleiku đi cùng, khởi hành đi An Khê trong cơn mưa nặng hạt. Anh Quốc tình nguyện làm cán bộ đường lối (phụ xế) đường đèo An Khê nổi danh. 12 giờ 30 xe bị bể lốp trên đèo An Khê, mình và phụ xế Quốc trở tài, kích xe, lăn bánh nhanh gọn. 20 phút sau tiếp tục chuyển đi. Bụng bắt đầu đói cồn cào, may mà sáng đã có mì gói nước sôi, vì sáng nay ngại lội mưa ra phố.

15 giờ đến An Khê, 15 giờ 30 Soeur Ngọc về đến nơi, CTV Savice tại An Khê khai mạc buổi trao học bổng:

*< Ta cùng nhau hát lên lời ca.  
Mừng Quý khách đến thăm Làng ta.  
Ta cùng nhau hát lên lời ca.*

*Mừng Quý khách một tràng pháo tay 1.2.3.1.2.3.4.5. . . >*

tiếng hát của các em học sinh vang lên làm mình thật sự cảm động, quên cái bụng đang cồn cào vì từ sáng đến giờ chưa nạp năng lượng.



Kính thưa. Kính gửi. Tặng hoa. Cảm tưởng. Cảm ơn... và những bài đồng dao vang cả nhà. Nhưng hình như có mấy em đang khóc. Vì em không được nhận học bổng kỳ này, điểm của em thấp hơn năm trước, và Ban Xét Duyệt đã loại em để nhường học bổng cho bạn khác... Soeur Ngọc an ủi, nhưng khích lệ các em cố gắng hơn trong năm sau để có thể nhận được học bổng. Cha mẹ và các em đã vui vẻ trở lại và nụ cười rạng rỡ trên môi.



Mình ra tìm em Bình, cậu học trò vừa đi học vừa làm phụ hồ (thợ xây dựng) mấy năm cấp III để chụp hình riêng. Bình đầu điểm cao vào hai trường đại học Y Khoa và Sư phạm ở Sài Gòn. Bình sẽ chọn học Y Khoa, và em sẽ nhận được học bổng, phần thưởng Đại học của Savice. (Trong hình, Bình mặc áo thun tím, hàng thứ hai, ngoài cùng bên trái). Chia tay các em... Hẹn gặp nhau mùa này sang năm các em nhé.

16 giờ 30 tiệc chiêu đãi, tiêu chuẩn mỗi người 1 tô phở, 2 bánh ngọt và 1 ly nước khoáng. Sao ít quá vậy? Nhưng chắc đủ dẫn bụng để trở về Pleiku. Trời lại đổ mưa, tội nghiệp các em và cha mẹ lại lặn lội thân cò ra về, có những nơi cách xa đến 50km từ An Khê...





**Buổi tối ở Pleiku...**



**Soeur Lan và Soeur Luyện ở Huế đang đối chiếu danh sách các em được duyệt nhận học bổng.**

**Thứ bảy 04.9.2010:** 14 giờ lên xe đi Huế. 18 giờ đến nơi. Lại lo lắng vì trong balô đầy tiền học bổng. Một mình giữa vòng vây 5 chàng xe ôm đòi đón rước. Chọn ai đây trong khi mình chưa biết sẽ về đâu? Thôi đành nói lời giã từ mấy anh xe ôm, tà tà cuốc bộ, làm như mình là người ở địa phương. Đây rồi! Anh chàng xe ôm này trông sáng sủa hiền lành. OK! Anh cho tôi đến quán cà phê bình dân và giúp tôi tìm chỗ nghỉ qua đêm rẻ nhất ở thành phố này. Nếu chàng xe ôm này tốt, mình đã có bạn đường trong những ngày ở Huế ...

**Chúa nhật 05.8.2010:** 8 giờ đến Kim Long gặp Soeur Luyện, Soeur Lan, những người được BS Hoàng Trọng Châu tin tưởng ủy nhiệm việc chọn lựa các em và thực hiện việc trao học bổng Savice ở Huế. Kiểm tra lại danh sách và bì thư tiền, nói chuyện và trao học bổng cho các em.

10 giờ nhổ neo đi Đồng Hới, Quảng Trị, biết rằng các em và gia đình các em đã nóng lòng được nhận học bổng sớm, nhưng nhiều nơi quá, anh em phải chia nhau ra đi khắp mọi miền đất nước để mang học bổng tận tay đến với các em. Các em và phụ huynh ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ như đi dự hội giữa trưa nắng gắt. Anh Diệp, một phụ huynh và là CTV ở Quảng trị rất nhiệt tình năng nổ. 13 giờ 30 rời Quảng Trị với bao xót xa cho vùng đất khô cằn, khó nghèo muôn thuở.

**Thứ Hai 06.9.2010:** Đi xe ôm từ Huế về Truồi, gần 40km... 9 giờ 30 gặp Thầy Mỹ, Hiệu trưởng Trường An Lương Đông phối hợp phát học bổng cho các em khu vực Truồi và vùng lân cận. BS Châu bận việc không đến được. SAVICE năm ngoái đã tài trợ xây dựng cho Trường An Lương Đông phòng học đa năng. Cảm ơn Thầy Mỹ đã dành thời gian đón tiếp và giúp đỡ địa điểm để trao học bổng.

Lên xe ôm ra quốc lộ đón xe về Hội an phố cổ... Chúa nhật tuần sau 12.09.2010 là chuyến đi sẽ đi Kế Xuyên, Tam Kỳ và Đà Nẵng để trao học bổng còn lại cho các em học sinh vùng Quảng Nam... Cảm ơn Vĩnh giới thiệu SAVICE cho mình, cảm ơn Bảo Quốc, Thu Sang, BS Châu... và những cộng tác viên khác trên mọi miền đất nước mà mình đã gặp gỡ... và cảm ơn SAVICE cho mình cơ hội làm việc thiện này!



SAVE A VIETNAMESE CHILD WITH EDUCATION  
Trusting... Sharing... Enhancing Lives...



***Trao học bổng SAVICE ở Gò Vấp, Sài Gòn, trong miền Nam...***



***ra đến miền Bắc, tỉnh Nam Định...***



***... xong lại lên Cao Nguyên đất đỏ!***



***Xuôi về miền Trung, ở thành phố Huế...***



***CTV Savice, anh Thuận đang tâm tình với các em học sinh và phụ huynh ở Huế...***



**...Và gặp gỡ ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị**



**Đến Trường An Lương Đông, Truồi...**



**Sau đó lại vào tỉnh Quảng Nam...**



**... rồi ngược lên Đắc Lắc, đến với các em dân tộc thiểu số!**

*Các anh chị và các Soeur thân quý,*

*Vậy là các anh chị, các sơ đã chu toàn việc phát học bổng Savice cho tất cả các em học sinh trên toàn quốc... Chúng tôi không cùng anh chị lặn lội, vượt đèo, vượt sông với balô trên vai, bằng mọi phương tiện xe thồ, xe đò, phà, ghe..., đến từng tỉnh thành để trao học bổng tận tay cho các em... Tôi thật sự khâm phục sự tận tâm, vô vị lợi của anh chị và quý sơ; Nhưng chúng tôi luôn đồng hành trong tình cảm với quý anh chị, quý sơ. Tất cả vì học sinh nghèo thân thương...*

**(Trích thư của Bác sĩ Hoàng Trọng Châu)**



## KỂ CHUYỆN CÁC EM HỌC SINH SAVICE

Em **Võ Thị Cẩm Tiên** là học sinh lớp 7 trường THCS Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Mẹ Cẩm Tiên bị bệnh ung thư xương. Cha đi làm mướn công nhật, kiếm tiền nuôi cả gia đình. Tiền thuốc điều trị cho mẹ em đến nay vượt trên 50 triệu VND (US\$2,600), gia đình đã phải bán luôn một sào đất mà ông bà để lại cho để có tiền chạy chữa thuốc cho mẹ em, vì gia đình nghèo, không có bảo hiểm y tế xã hội.

Ba Mẹ em chỉ có một ước mơ duy nhất là xin giúp cho con chị, cháu Cẩm Tiên được đi học dù chị có mệnh hệ nào, vì gia đình biết chị không thể nào sống lâu để lo cho con đến lớn khôn ....

Học Bổng SAVICE đang đong đầy ước mơ của gia đình em Võ Thị Cẩm Tiên. Đối với riêng em, Soeur Phượng, Cộng tác viên Savice như bà tiên trong truyện cổ tích giúp em vững bước vào đời.



Em **Nguyễn Hữu Thùy Phương** đang học lớp 9 trường PTCS Nguyễn Công Trứ, xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Em và hai em gái hiện sống với bà Ngoại già yếu và mẹ bị bệnh viêm đa khớp, nằm liệt giường. Cha em phải vào Sài Gòn kiếm sống bằng nghề xe ôm và đưa cơm hộp cho, với thu nhập khoảng 1 triệu đồng(US\$55)/tháng để gửi về nuôi cả gia đình.

Ngoài giờ đến trường, hai chị em Thùy Phương phải chia nhau đi chăn bò thuê, để kiếm tiền nuôi mẹ và bà ngoại. Em ao ước được đến trường... và năm nay là năm đầu tiên em được chọn nhận học bổng SAVICE.

Khi Cộng tác viên SAVICE, chị Xuân Nga ở Nha Trang đã đến thăm gia đình em ở Cam Ranh. Hai chị em Thùy Phương rất vui vì lần đầu được chụp hình đó!



## KỂ CHUYỆN CÁC EM HỌC SINH SAVICE



**Cộng tác viên Savice, chị Trịnh Thị Thắm lặn lội đến thăm em tại gia đình.**

Em **Nguyễn Thị Thu**, học sinh lớp 7, Trường PTCS Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, năm 2010 là năm đầu tiên em được chọn nhận học bổng Savice.

Dù sống trong ngôi nhà tranh, vách đất và lao động vất vả hàng ngày giúp đỡ cha mẹ, em vẫn không sao nhãng quyết tâm học tập nên người. SAVICE đang đồng hành và giúp sức cho em trên con đường học vấn...



**Soeur Phượng và anh Quốc gặp gỡ anh Biên và trao học bổng cho cô con gái yêu, cháu Yên Oanh.**

*"Tôi cố gắng sống vì thương con, và SAVICE đã tiếp sức sống cho tôi..."*

Đó là lời nói của anh **Nguyễn Tấn Biên**. Cách đây 7 năm, anh Biên bị tai nạn xe trên đường đi làm về, anh bị liệt vì đập 2 chi dưới, dầu đã hết sức chạy chữa. Vì quá khó khăn, nợ nần chồng chất, vợ anh bỏ ra đi, để lại đứa con gái **Nguyễn Hồ Kim Yên Oanh** mới 5 tuổi, anh nhiều lần thất vọng không muốn sống và đã từng tự tử bất thành...

Nhưng vì thương con gái, anh cố gắng sống để lo cho con được lớn lên thành người, hằng ngày anh đi bán vé số trên chiếc xe lăn để kiếm tiền nuôi con ăn học. Những lúc rảnh rỗi, em phụ cha bán vé số. Ý thức sự khó nhọc vất vả của cha, Oanh luôn học giỏi, đến năm nay đã học đến lớp 8 của Trường THCS Long Thới. Khi nhận được học bổng

SAVICE, cả hai cha con rất đổi vui mừng, không nói nên lời, những dòng nước mắt tuôn trào... và anh Biên đã nói với SAVICE những lời bộc bạch từ tận đáy lòng trên đây!